

ตั้งแล้วกรรมการควบคุม มรภ.ชัยภูมิ-สุรินทร์

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.ค. 2559

[เดลินิวส์] - “บึกหนุ่ย” ลงนามตั้งกรรมการสาขปัญหา 2 ราชภัฏ ประเดิมคำสั่ง คสช. “ถนอม อินทรกำเนิด” นั่งประธานสภา มรภ.สุรินทร์ ขณะที่ “เชิดชัย โชครัตนชัย” นั่งประธานสภา มรภ.ชัยภูมิ เตรียมเรียกหลายมหา’ลัยที่จ่อคิวเขาพบหลังหยุดยาว

วันนี้ (15 ก.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตาม ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่ง คสช. ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลใช้บังคับกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ชัยภูมิ และ มรภ.สุรินทร์ ให้อำนาจ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีอำนาจสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พ้นจากตำแหน่งหรือให้ไปปฏิบัติงานอื่น และไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์หรือเงินประจำตำแหน่งในตำแหน่งนั้น และกรรมการและกรรมการสภา ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทั้งคณะให้ รมว.ศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกและกรรมการสภา จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คนนั้น กกอ. ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่ใน 2 มหาวิทยาลัยให้ตนพิจารณาแล้ว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ตนได้ลงนามคำสั่งศธ. ที่สกอ.497/2559 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลใหม่ปฏิบัติ หน้าที่ใน มรภ.สุรินทร์ ดังนี้ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภา และกรรมการสภามรภ.สุรินทร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้บังคับใช้ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือรักษาการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี มรภ.สุรินทร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งคณะบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มรภ.สุรินทร์ ดังนี้ นายถนอม อินทรกำเนิด เป็น ประธานกรรมการ รศ.อานนท์ เทียงตรง เป็น กรรมการ รศ.ศศิวิมล มีอำพล เป็น กรรมการ ผศ.จรรยา ถาวรจักร เป็น กรรมการ นายชวลิต หมิ่นนุช กรรมการ นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ กรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่สกอ. ผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะบุคคลเหล่านี้มีอำนาจและหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่สภามรภ.สุรินทร์ ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัด ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมรภ.สุรินทร์ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และ แต่งตั้ง ผศ.จรรยา ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมรภ.สุรินทร์ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี หรือผู้รักษาการแทนอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้บังคับใช้ และพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งนี้ ส่งมอบงานในหน้าที่ บัญชี รายงานทางการเงินและทรัพย์สินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ คือวันที่ 21 ก.ค.2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังลงนาม คำสั่ง ศธ.ที่ สกอ.498/2559 เรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลใหม่ปฏิบัติหน้าที่ใน มรภ.ชัยภูมิ ให้ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามรภ.ชัยภูมิ ที่

และให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี มรท.ชัยภูมิ
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ พนจากตำแหน่งหน้าที่
ได้แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามรท.ชัยภูมิ ดังนี้ รศ.เชิดชัย โชครัตนชัย เป็น ประธานกรรมการ
พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก เป็นกรรมการ รศ.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็น กรรมการ รศ.สุภาว จุลนาพันธุ์ เป็น
กรรมการ นายสว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ เป็นกรรมการ รองเลขาธิการ กกอ. เป็น กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่
สกอ.เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
สกอ.เป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยให้คณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่สภามรท.ชัยภูมิ
ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลใน มรท.ชัยภูมิ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559 เรื่อง
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและแต่งตั้ง ผศ.เจलय ภูมิพันธุ์
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมรท.ชัยภูมิ ทั้งนี้ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้บังคับและพนจากตำแหน่งหน้าที่ตามคำสั่งนี้ ส่งมอบงานในหน้าที่ บัญชี
รายงานทางการเงินและทรัพย์สินให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีตามคำสั่งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 3
วันทำการนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้คือวันที่ 21 ก.ค.2559

“คำสั่งนี้มีผลให้ นายกสภา กรรมการสภา อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยทั้ง 2
แห่งสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป และคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
โดยผมได้ขอให้ทุกคนเร่งเข้าไปตรวจสอบ ว่าแต่ละแห่งมีปัญหาเรื่องใดบ้างที่ต้องเร่งแก้ไข
ให้การบริหารงานและการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มารายงานความคืบหน้าเบื้องต้นกับผม วันที่
22 ก.ค. ส่วนมหาวิทยาลัยที่มีปัญหา และมีรายชื่อก่อนแล้ว จะเชิญมาพูดคุย ถึงแนวทางแก้ปัญหา
ว่าจะแก้อย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าไร ซึ่งเท่าที่คิดการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเกิด 1-2 เดือน
หากไม่สามารถดำเนินการได้
ก็คงต้องมีคำสั่งและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหาเช่นเดียวกัน” พล.อ.ดาวพงษ์กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.01 น.](#)